



Ilalapit ang araw sa Araw ng Pagkabuhay sa mga nilikha hanggang sa ito, mula sa kanila, ay gaya ng layong isang mil.

Ayon kay Al-Miqdād bin Al-Aswad, malugod si Allāh sa kanya: "Ilalapit ang araw sa Araw ng Pagkabuhay sa mga nilikha hanggang sa ito, mula sa kanila, ay gaya ng layong isang mil." Nagsabi si Sulaym bin `Āmir, ang tagasanaysay buhat kay Al-Miqdād: "Ngunit sumpa man kay Allāh, hindi ko nalalaman kung ano ang tinutukoy niya sa mil: ang distansiya ba ng lupa o ang mil na ipinangkukulay sa mata?" Nagsabi siya: "Kaya ang mga tao ay ayon sa sukat ng mga gawa nila [sa pagkakalubog] sa pawis. Mayroon sa kanilang magiging hanggang sa mga bukungbukong niya. Mayroon sa kanilang magiging hanggang sa mga tuhod niya. Mayroon sa kanilang magiging hanggang sa baywang niya. Mayroon sa kanilang rerendahan ng pawis bilang renda." Nagsabi ito: "Tumuro ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, sa pamamagitan ng kamay niya sa bibig niya." Ayon kay Abū Hurayrah, malugod si Allāh sa kanya: Ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay nagsabi: "Papawisan ang mga tao sa Araw ng Pagkabuhay hanggang sa hanggang sa lumubog ang pawis nila sa lupa nang pitumpong siko at rerendahan sila nito hanggang sa umabot sa mga tainga nila."

[Tumpak] [Nagsalaysay nito si Imām Muslim - Napagkaisahan ang katumpakan]

Palalapitin ni Allāh, mapagpala Siya at pagkataas-taas Niya, ang araw sa Araw ng Pagkabuhay mula sa mga nilikha hanggang sa ang distansiya ay maging gaya ng layo ng 4,000 siko (mga 1800 metro). Ang [kalagayan ng] mga tao ay ayon sa sukat ng mga gawa nila. Ang pagkakaiba-iba nila sa aabutin ng pawis ay ayon sa pagkakaiba-iba nila sa paggawa ng kaangkupan at katiwalian. Kaya mayroon sa kanilang aabot ang pawis hanggang sa mga bukungbukong, mayroon sa kanilang aabot ito hanggang sa mga tuhod, mayroon sa kanilang aabot ito sa kinalalagyan ng talian ng tapis, mayroon sa kanilang aabot ang pawis hanggang sa bibig at mga tainga at rerendahan nito. Iyon ay dahil sa tindi ng pighati at mga hilakbot sa Araw ng Pagkabuhay.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

